



'เจ้าแสม' ชาญชล เหลืออรุณ นายด่านมากฝีมืออัสสัมชัย

อีกหนึ่งแข้งเยาวชนที่เรียกได้ว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสำหรับศึกฟุตบอลนักเรียนในรายการต่างๆ ซึ่งกำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ก็คือ "เจ้าแสม" ชาญชล เหลืออรุณ มีอากวจากโรงเรียนอัสสัมชัย

โดย "เจ้าแสม" หรือ ชาญชล เหลืออรุณ มีประวัติในการเล่นฟุตบอลที่น่าสนใจไม่น้อย โดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า "ผมเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ ป.6 ครับในตอนนั้นผมเริ่มฝึกฝนการเล่นฟุตบอลกับธนบุรี อินเตอร์ อะคาเดมี่ จริงๆ ผมก็ไม่ได้เล่นในตำแหน่งประตูด้วยซ้ำ แต่บังเอิญว่า ณ ตอนนั้นทางธนบุรี อินเตอร์ ได้ส่งเข้าแข่งขันฟุตบอลอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้ดีไม่มีผู้รักษาประตู โดยโค้ชทางธนบุรี อินเตอร์ ก็ได้จับให้ผมเป็นผู้รักษาประตูในวันนั้น และในวันนั้นผมค้นเซฟได้และเพื่อนๆ ก็ชมผมยกใหญ่ ผมก็เลยมีกำลังใจและเริ่มที่จะชอบในตำแหน่งผู้รักษาประตูมาตั้งแต่นั้น มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นในตำแหน่งนี้ของผม"

ด้วยความพยายามในการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างหนักของ "เจ้าแสม" จนทำให้เจ้าตัวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ก่อนจะมาศึกษาต่อที่ ร.ร.ปทุมวิไล ได้ 1 ปี จากนั้นก็ได้ย้ายเรียนต่อที่ ประเทืองทิพย์วิทยา โดยได้เป็นเยาวชนของสโมสรออสสปากาในตอนนั้น (ซูเปอร์พาวเวอร์ ในปัจจุบัน) และเรียนอยู่ที่นั่นได้ 2 ปี ก่อนจะตัดสินใจย้ายมาสู่ ร.ร.อัสสัมชัย ในช่วง ม.4 จนถึงปัจจุบัน

โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวนั้น ก็ถือว่ามิโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดา โดยมีชื่อติดทีมชาติไทยใน



ผู้รักษาประตูเหมือนกัน เขาจะเป็นคนที่คอยสอนผมอยู่ตลอดเวลาที่ผมบกพร่อง รวมไปถึงเป็นคนที่ยกย่องและแนะนำให้คำปรึกษากับผมทุกๆ เรื่องต้องขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับอนาคตของผมนักเตะอยากเล่นให้ทีมชาติครับ ไม่ว่าจะชุดไหนก็ตาม ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำอยู่ตลอดเวลาและเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับผมและครอบครัว เมื่อมีโอกาสผมจะพยายามทำให้เต็มที่ครับ"

ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง

ผู้รักษาประตูที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสำหรับ "เจ้าแสม" ชาญชล เหลืออรุณ ผู้รักษาประตูฝีมือดีอีกหนึ่งคนในขณะนี้ ส่วนในอนาคตก็ไม่ว่าว่าจะได้เห็น "เจ้าแสม" ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยอย่างที่เจ้าตัวตั้งใจไว้...

ต้องตระกูล...ดี เรื่อง
เล่า...เมื่อลงลิ้งท์ ภาพ

ประวัติส่วนตัว

ชาญชล เหลืออรุณ

ชื่อเล่น : "แสม"

ว/ต/ป/เกิด : 24 ตุลาคม 2543

อายุ : 16 ปี

ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

การศึกษา : ร.ร.อัสสัมชัย

ชุด 13 ปี ทำ คิกยูธ เอเชียัน คัพ และล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็มีชื่อติด 1-5 ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยในรุ่น 16 ปี ซึ่งแสมปอเอเชียันที่ประเทศกัมพูชา ส่วนผลงานในระดับฟุตบอลนักเรียนก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน สามารถพาทีมคว้าแชมป์กรมพลศึกษา 16 ปี ประเภท ก และได้รองแชมป์ไพรม์มินิเตอร์ กับ ประเทืองทิพย์วิทยา

สำหรับจุดเด่นของ "เจ้าแสม" นั้นอยู่ที่การมีปฏิกริยาในการรับบอลที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการออกบอลให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่ก็ตามแต่การออกมามีดีลูกกลางอากาศได้ดีก็ถือเป็นหนึ่งจุดที่ "เจ้าแสม" นั้นทำได้อย่างดีเยี่ยม

โดย "เจ้าแสม" ยังบอกต่อว่า "ทั้งนี้ผมต้องขอบคุณ อ.อำนาจ ทำนองดี, อ.ชนะ เขี่ยมแสงใส, และทุกๆ คนที่มีส่วนร่วมทำให้ผมเดินมาถึงจุดนี้ได้และอีกหนึ่งคนที่ผมจะอยากขอบคุณนั่นก็คือ "พีเอฟ" ชัยวิมล สุวัฒน์ศรีสกุล ตอนนี้เล่นอยู่ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของผมและเล่นในตำแหน่ง